

# Cam Kết Bảo Vệ Trẻ Em Và Người Lớn

Hội Dòng Nữ tu Thánh Giuse Thánh Tâm cam kết tích cực cổ vũ cộng đồng và văn hóa bảo vệ, công nhận, duy trì phẩm giá và nhân quyền của tất cả mọi người. Chúng tôi không khoan nhượng đối với những hành vi lạm dụng trẻ em và người lớn. Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều có quyền được sống an toàn và được tôn trọng. Chúng tôi cam kết thiết lập một môi trường an toàn với mối liên kết hỗ trợ tất cả những người mà chúng tôi quan hệ. Chúng tôi thực hiện các cam kết bảo vệ như sau:

Chúng tôi cam kết không dung thứ cho bất kỳ hành vi lạm dụng, gây hại hoặc bóc lột nào.

Chúng tôi cam kết không ngừng học hỏi từ các Dân tộc bản địa của các quốc gia mà chúng tôi phục vụ.

Chúng tôi cam kết sáng tạo một môi trường an toàn cả về thể chất và trực tuyến, nơi đó tất cả mọi người được tôn trọng và các quyền của họ được duy trì.

Chúng tôi cam kết thiết lập phương án, tổ chức và xem xét các hoạt động liên quan đến trẻ em và những người dễ bị tổn thương, chủ động cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn và thực tế, giải quyết những rủi ro đã được minh định, bằng cách giảm thiểu hoặc loại trừ nó khi có thể.

Chúng tôi cam kết xây dựng một văn hóa bảo vệ an toàn. Tất cả mọi người thuộc quyền giám quản của Hội Dòng, bao gồm Ban lãnh đạo điều hành, các thành viên, nhân viên và tình nguyện viên, đều có trách nhiệm kiến tạo và duy trì một môi trường an toàn cho tất cả trẻ em và người lớn.

Chúng tôi cam kết liên tục phát triển việc học hỏi và nâng cao kiến thức cho các thành viên trong cộng đồng chúng tôi về việc bảo vệ trẻ em và người lớn.

Chúng tôi cam kết có những chính sách bảo vệ và những chính sách này sẽ được thường xuyên xem xét lại.

Chúng tôi cam kết có các quy trình phản hồi cách nhạy cảm đối với các cáo buộc và tiết lộ về việc lạm dụng trẻ em và người lớn, và trình báo cho các cơ quan chức năng kịp thời.

Chúng tôi cam kết làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng trẻ em, người lớn, gia đình và cộng đồng được thông báo và tham gia vào quá trình đưa ra quyết định liên quan đến chính họ.

Chúng tôi cam kết giữ sự công bằng, quảng bá sự đa dạng và duy trì công lý cho những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng chúng ta, bao gồm các trẻ em và người lớn tự nhận mình là người bản địa Úc, cư dân đảo Torres Strait, người Māori, Pasifika hoặc người bản địa Peru. Cam kết tương tự được áp dụng cho những người từ nguồn gốc văn hóa và/ hoặc ngôn ngữ đa dạng, những người có giới tính đa dạng và người khuyết tật.

Chúng tôi cam kết thực hiện một Chính Sách Xử Lý hiệu quả về việc Khiếu Nại, quy trình thông báo được phổ biến công khai. Trẻ em, người lớn, và gia đình được khuyến khích bày tỏ mối quan ngại hoặc đề xuất của họ về phương cách chúng tôi có thể hoàn thiện sự tương tác của chúng tôi với họ.

**Để biết thêm thông tin hoặc nêu lên mối quan ngại, xin vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên về Bảo Vệ qua số điện thoại: 0488 041 015**

